

แผนการดำเนินงาน MRCF

ชื่อสินค้า ข้าว ชื่อเรื่อง ลดต้นทุนการผลิตข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณุช สุวไตรรัตนา

จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๓๔ ราย พื้นที่ ๓๔๐ ไร่

แนวทางการพัฒนา/การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ	บุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประเมินผล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	๑. ประชุมชี้แจงโครงการ MRCF โดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว	๔ ธันวาคม ๒๕๕๖	- ได้พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ - คณะกรรมการศูนย์ - อกม.	บันทึกการประชุม คณะกรรมการศูนย์ฯ/รูปภาพ
	๒. ประชุมชี้แจงเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายที่กำหนด/ เสวนาค้นหาปัญหา/วิธีการแก้ไข/วางแผนการศึกษา ร่วมกับเกษตรกรโดยใช้ปัญหาของเกษตรกรเป็นหลักในการวางแผนการศึกษาในดำเนินการ	๒๘ มกราคม ๒๕๕๗	- ได้เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - แผนการถ่ายทอดความรู้และการผลิตสารชีวภัณฑ์	- เจ้าหน้าที่/อกม./เกษตรกร/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน	รูปภาพ/รายชื่อเกษตรกรเป้าหมายและข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/แผนถ่ายทอดฯ/แบบสอบถามต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีก่อนเข้าร่วมโครงการ

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ที่คาดว่าจะได้รับ	บุคคล/องค์กร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประเมินผล/ เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินงาน
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ สารเคมี	๓. ถ่ายทอดความรู้/ฝึกปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - การปลูกข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม - การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน - ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - การผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว - บันทึกการปลูกข้าวและรายรับรายจ่ายของแปลง 	๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗	- เกษตรกรมีการผลิต/บิวเวอร์เรีย , ไตรโคเดอร์ม่า , บีที , บีเอส และใช้สมุนไพรทดแทน - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงได้ร้อยละ ๔๒๐ บาท	เจ้าหน้าที่/เกษตรกร/ ปราชญ์ชาวบ้าน / เกษตรกรอำเภอ	รูปภาพ/บัญชีรายชื่อ เกษตรกรเข้าร่วมอบรม/ผล จากการลดต้นทุนของ เกษตรกร - ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตสารชีวภัณฑ์
	๔. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในนาข้าว	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๗	ติดตามเกษตรกรเดือนละ ๑ วัน โดยให้เกษตรกรตรวจแปลงนาและบันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมนำมาเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขร่วมกันในวันนัดหมาย	เจ้าหน้าที่/ เกษตรกร/ เกษตรกรอำเภอ	แบบบันทึกการตรวจแปลง/ รูปภาพ
	๕. สรุปผลการดำเนินงาน			- เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่/เกษตรกร/ ผู้นำชุมชน	แบบสอบถามต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

